



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง</p>	<p>พิธีบรมราชาภิเษก -เสนอข่าว ก.มหาดไทยจัดขบวนอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษกและน้ำสรงมูรธาภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ จากศาลาว่าการ ก.มหาดไทย ไปวัดสุทัศน์ เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกกรรม โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์</p> <p>พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ทุกจังหวัดได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 3 โครงการ คือ 1.โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานต้นรวงผึ้งให้แก่จังหวัดนำไปปลูก จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน เม.ย.นี้ 2.โครงการฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต และ 3.โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน คมชัดลึก สยามรัฐ สำนักข่าวไทย ไทยรัฐออนไลน์ สำนักข่าวอิศรา</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว นายวัฒนา โมสิกมาศ ประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ยื่นข้อเสนอ 1.ขอรับความสนับสนุนการจัดตั้งสภากัญชาแห่งประเทศไทย โดยให้ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี 2.ขอให้เกษตรกรและประชาชนมีสิทธิร่วมลงทุนหรือปลูกกัญชาในนามสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน หมู่บ้านละ 1-3 ไร่ในปีแรก 3.ขอรับความสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บำบัดและรักษาผู้ป่วยและผู้ป่วยมะเร็งด้วยกัญชาในทุกอำเภอของประเทศ และ 4.ขอให้จัดตั้งคณะกรรมการกัญชาแห่งชาติ เพื่อควบคุมและดูแลทั้งระบบ</p> <p>-ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ มีการประชุมร่วมกันระหว่าง 11 องค์กร เพื่อหาแนวทางสนับสนุนการวิจัยน้ำมันกัญชาของนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ประกอบด้วยจุฬาฯ ม.ขอนแก่น ม.รังสิต กรมการแพทย์แผนไทยฯ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออย. ป.ป.ส. มูลนิธิข้าวขวัญ และภาคประชาสังคม โดยเห็นตรงกันว่าจะยื่นขออนุมัติโครงการจาก ออย.ช่วงต้นเดือน พ.ค.นี้ และขออนุมัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ช่วงกลาง พ.ค. นอกจากนี้ จะเสนอ กก.การแพทย์แผนไทย พิจารณาให้น้ำมันกัญชาตำรับ อ.เดชา เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม สำหรับการผลิตน้ำมันกัญชาจะขอของกลางจาก ป.ป.ส. และจะประสานขอสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. และ วช. โดยความรู้ที่เกิดจากการวิจัยนี้จะมอบให้เป็นสมบัติสาธารณะ ส่วนในอนาคตจะเดินหน้าวิจัยองค์ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของสายพันธุ์กัญชา และสารออกฤทธิ์กัญชา</p> <p>ด้าน นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า มี 3 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ อ.เดชา คือ 1.การพิจารณารับรองเป็นหมอพื้นบ้าน คาดว่าไม่เกิน 1 สัปดาห์ 2.หลังเป็นหมอพื้นบ้าน จะต้องเข้าอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ หากผ่านเกณฑ์การประเมิน จะส่งเรื่องให้ ออย.ออกใบอนุญาตเป็นหมอพื้นบ้านที่ส่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์ได้ และ 3.หากจะใช้น้ำมันกัญชาสูตรของตนเอง ต้องเสนอให้คกก.การแพทย์แผนไทยพิจารณาว่าเป็นไปตามภูมิปัญญาดั้งเดิมหรือไม่ ซึ่งต้องอยู่ในรูปของโครงการวิจัย</p> <p>ด้าน นายวชิระ อ่าพนธ์ ที่ปรึกษา ออย. กล่าวว่า การผลิตน้ำมันกัญชาให้แก่ผู้ป่วย จะต้องมีความร่วมมือทำเป็นโครงการวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องสามารถขอคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณาเห็นชอบโครงการ เพื่อจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ได้ ซึ่งคกก.จะมีการประชุมประมาณต้นเดือนพ.ค.</p> <p>-ด้าน นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต กล่าวว่า หลังพ้นกำหนดการนิรโทษครอบครองกัญชา ยังกังวลว่าจะมีกัญชามาผลิตเป็นยาให้ผู้ป่วยทันหรือไม่ เพราะที่ผ่านมามีคนมาแจ้งการครอบครองกัญชากับ ออย.กว่า 1,000 คน แต่ตัวเลขของผู้ที่ใช้กัญชาได้ดินมีประมาณ 8 แสน - 2 ล้านคน ดังนั้น ต้องวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรประชาชนถึงไม่มาขึ้นทะเบียน สิ่งสำคัญรัฐต้องแก้กฎหมายให้ผู้ป่วยมีสิทธิเข้าถึงกัญชารักษาโรคได้ในระหว่างที่รัฐยังไม่สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย</p> <p>-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เสนอให้มีองค์กรกลาง ประสานกลุ่มคนใต้ดินขึ้นมา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพมหานคร ผู้จัดการรายวัน คมชัดลึก</p>	<p>ช่วยเหลือในการใช้กัญชารักษารโรค เสริมแพทย์แผนปัจจุบันที่จะอบรมการใช้กัญชารักษารโรค 200 คน ซึ่งไม่มีทางพอและอาจยังไม่มั่นใจกับการใช้กัญชา</p> <p>ด้าน นายเดชา กล่าว ว่า อยากให้ผู้ป่วยซึ่งมีอยู่ประมาณ 5,000 คน ได้รับยาเร็วที่สุด ที่ผ่านมาได้ให้ผู้ป่วยจดบันทึกว่าอาการอะไรดีขึ้นบ้าง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไมเกรน ปวดร่างกาย ภูมิคุ้มกันดีขึ้น หรือการดูแลดวงตา เป็นต้น</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น กล่าวว่า ม.ขอนแก่นจะเป็นทีมวิจัยร่วมและเน้นเรื่องการติดตามการใช้น้ำมันกัญชาจากงานวิจัย ส่วนเรื่องการผลิตและการเตรียมสารสกัดน้ำมันกัญชา จะใช้อองค์ความรู้ของนายเดชา</p>
<p>กรุงเทพมหานคร คมชัดลึก</p>	<p>ภญ.สุรางค์ ลีละวัฒน์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่า ม.รังสิต จะเป็นหน่วยร่วมวิจัยสนับสนุนเรื่องการดูแลผลิตภัณฑ์ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.รามคำแหง กล่าวว่า จะตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมกัญชาเพื่อการแพทย์เพื่อทำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ โดยจะจัดสัมมนาวิชาการ เรื่ององค์ความรู้ด้านกัญชากับการรักษาโรค ในวันที่ 30 เม.ย. 2562 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาวิทยาลัย โดย Dr.Uma Dhanabalan ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง และฝ่ายวิชาการด้านการปลูกกัญชาในระบบปิดแบบเกษตรอินทรีย์และวัสดุนาโน จากบริษัท Goture Nature Science Lab.USA</p>
<p>ไทยโพสต์ กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-ด้าน ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง ผู้ได้รับรางวัลแพทย์ทางเลือกและแพทย์สมุนไพรจากประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ในต่างประเทศมีการใช้กัญชาบำบัดผู้ที่ติดยาเสพติดอย่างแพร่หลาย และมีโครงการสำหรับผู้สูงอายุที่ติดยาเสพติด ส่วนประเทศไทยเริ่มมีการใช้กัญชาในการเลิกบุหรี่เช่นกัน โดยพบว่าจากสูบวันละ 2 ซอง ลดลงเหลือ 2 มวนต่อวัน นอกจากนี้ ได้มีการทดลองใช้กับผู้ติดยาบ้า โดยใช้ CBD ใน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ หรือ “แม่แตง โมเดล” เริ่มต้นในช่วงนิรโทษกรรม ซึ่งผ่านมา 15 วัน ผู้ที่รับการบำบัดดีขึ้นมาก จากเสพยาบ้าวันละ 5 เม็ด เหลือวันละ 1 เม็ด และคาดว่าจะเลิกได้ในที่สุด สิ่งที่ตั้งใจคือผลักดันให้การช้กัญชาอายุใน 30 บาทรักษาทุกโรค เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมารพ.หลายแห่งพบผู้ป่วยที่เอาเจียนเป็นเลือดจากการใช้กัญชาเกินขนาด ดังนั้นควรสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์จากกัญชาให้ถูกต้อง</p>
<p>สยามรัฐ กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า กรุงเทพมหานคร</p>	<p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่เร่งจัดเตรียมสถานที่จัดงาน “พันธู์บุรีรัมย์” มหกรรมความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และความบันเทิง ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยในงานจะมีการจัดเสวนาจากแพทย์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักกฎหมายระดับประเทศ ถ่ายทอดความรู้การนำกัญชาไปใช้ในชีวิตประจำวัน นิทรรศการการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย จำลองการปลูกจนถึงกระบวนการสกัดเป็นน้ำมันกัญชา ชมกัญชาสายพันธุ์ต่าง ๆ เวิร์กช็อปวิธีปลูกและแปรรูป นิทรรศการอาหารจากกัญชารักษารโรค บุชขายสินค้าสมุนไพรไทยและสุขภาพ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้กัญชา รวมถึงเปิดให้จดแจ้งครอบครองกัญชาสำหรับผู้ป่วยที่มีใบรับรองแพทย์ เปิดลงทะเบียนและรับรักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย คาดว่าจะมีคนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คน</p>
<p>มติชนสุดสัปดาห์</p>	<p>-เสนอข่าว สถานีโทรทัศน์ Gunja TV สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ที่นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับกัญชา เป็นแห่งแรกของประเทศไทย มี ดร.อภิวัฒน์ จำตา เป็นผู้ดำเนินรายการหลัก จะเปิดตัวสถานีถ่ายทอดสดเนื้อหา สาระ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาในงาน พันธุ์บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 2562</p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์ นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ เกี่ยวกับความเป็นมาในการศึกษาศึกษา กัญชา ระบุว่า ทำเรื่องกัญชาเพราะมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ระบบสาธารณสุขปัจจุบัน แก้ปัญหาไม่ได้</p> <p>บทความ</p>
<p>มติชน คอลัมน์</p>	<p>-เสนอบทความพิเศษ โดย ภก.ยงศักดิ์ ตันติปัญญา นักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านการแพทย์ มีข้อเสนอกรณี นายเดชา ศิริภัทร ดังนี้ 1. ผู้บังคับใช้กฎหมายควรพิจารณาความเหมาะสมที่จะบังคับใช้กฎหมาย ในกรณีการครอบครองกัญชาของหมอพื้นบ้านเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะหมอพื้นบ้านที่ใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยของตนมาก่อนหน้าที่พ.ร.บ.มีผลใช้บังคับ 2.สธ.ควรเร่งรัดการออกระเบียบกระทรวงฯ ตามมาตรา 31(7) แห่งพ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 และเร่งรัดให้มีการรับรองหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยเร็ว</p> <p>-เสนอประวัติของ นายเดชา ศิริภัทร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คนตามข่าว	
นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง	<p>อุบัติเหตุสงกรานต์ 62</p> <p>-เสนอข่าว นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย แฉลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ว่า เกิดอุบัติเหตุสะสม 3,338 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 386 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,442 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 4 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ พังงา สุโขทัย และอ่างทอง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่และนครศรีธรรมราช จังหวัดละ 128 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ลพบุรีและอุดรธานี จังหวัดละ 15 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 136 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ต้มแล้วขับ ร้อยละ 36.61 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 28.31 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.25 ภาพรวมจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บลดลงจากปีที่ผ่านมา สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการต้มแล้วขับลดลง ร้อยละ 367 ปัจจัยสำคัญมาจากความร่วมมือของผู้ใช้รถใช้ถนน การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึงการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>
ข่าวสด บทบรรณาธิการ เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ มติชน บทนำ	<p>เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.</p> <p>-กล่าวว่า เหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นนรกพวกทำร้ายกันหน้าห้องฉุกเฉิน เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น ด้าน สธ. ได้กำชับมาตรการให้รพ.ทุกแห่งจัดเวรยามและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง รัฐต้องเร่งหาวิธีและมาตรการที่จะบรรเทาปัญหานี้โดยเร็ว</p> <p>-กล่าวว่า กรณีกลุ่มวัยรุ่นไม่กลัวเกรงกฎหมายบ้านเมืองก่อเหตุทะเลาะวิวาทกัน แล้วยกพวกไปทำร้ายร่างกายกันต่อในรพ. ซึ่งสงกรานต์ปีนี้เกิดขึ้นหลายแห่ง เป็นบทเรียนที่รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องควรนำมาพิจารณากำหนดมาตรการระวังป้องกันและแก้ไข เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไประงับเหตุร้ายได้อย่างทันที</p> <p>-กล่าวว่า การก่อความรุนแรงในรพ. การใช้กำลังเจ้าหน้าที่ดูแลอาจช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่การป้องกันน่าจะเกิดผลดีกว่า ทั้งการสร้างความเข้าใจต่อสังคมในวงกว้างให้ร่วมกันต่อต้าน และการใช้กฎหมายดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุในรพ. อย่างตรงไปตรงมาและตามสมควร อาจจะเป็นทางออกที่ได้ผลในระยะยาว</p>
มติชน เว็บไซต์มติชน เพจ Drama-addict เพจหมอนอนมัชชนบท เพจข่าวสด เพจมติชนออนไลน์ เพจ CatDumb News	<p>นโยบายความปลอดภัยรถพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ผู้บริหารสธ.ได้กำชับให้วางมาตรการความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ขณะนำส่งผู้ป่วย โดยให้รพ.ทุกแห่งทำประกันภัยรถพยาบาลชั้น 1 ภาคสมัครใจ และเพิ่มวงเงินประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรเป็นคนละ 2 ล้านบาท สูงสุด 7 ที่นั่ง ได้กำชับให้ผอ.รพ.ทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการ โดยพนักงานขับรถต้องผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมของสธ. และตรวจสอบสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จำกัดความเร็วของรถไม่เกิน 80 กม./ชม. หรือตามที่กฎหมายกำหนด ในรถต้องมีผู้โดยสารรวมพนักงานขับไม่เกิน 7 คน ทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย รถทุกคันต้องติดตั้งอุปกรณ์ GPS และกล้องวงจรปิด ห้ามขับฝ่าสัญญาณไฟแดงทุกกรณี และให้คำนึงถึงเวลาทำงานที่เหมาะสมของบุคลากร</p> <p>นายสมชาย เอี่ยมสำอางค์ พนักงานขับรถ รพ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การให้รถพยาบาลใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. เป็นอุปสรรคในการทำงานพอสมควร เนื่องจากรพ.บางสะพานน้อยห่างจากรพ.ประจวบคีรีขันธ์ 110 กม. ทำให้ต้องใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง ที่สำคัญจะทำให้ญาติผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่พอใจ เห็นว่าควรกำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 110 กม./ชม. โดยเปิดไฟวับตลอดเส้นทาง ส่วนรพ.ปลายทางควรปรับระบบการรับส่งต่อผู้ป่วยให้มีความรวดเร็วมากขึ้น</p> <p>-เสนอข้อมูล กรณี สธ.ออกนโยบายให้ ผอ.รพ.ในสังกัดวางมาตรการความปลอดภัยรถพยาบาล โดยให้ทำประกันภัยรถพยาบาลชั้น 1 ภาคสมัครใจ และเพิ่มวงเงินประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารหากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร เป็นคนละ 2 ล้านบาท ทั้งนี้ พนักงานขับรถพยาบาลต้องผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมของ สธ. และตรวจสอบสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จำกัดความเร็วรถพยาบาลไม่เกิน 80 กม./ชม. ผู้โดยสารรวมพนักงานขับทั้งหมดไม่เกิน 7 คน ทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และติดตั้งอุปกรณ์ GPS และกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ โดยมีผู้มาแสดงความเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ระบุว่า การจำกัดความเร็วจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาล่าช้า และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต</p>
สำนักข่าวไทย เดลินิวส์ ไทยรัฐ INN มติชน	<p>ชุดตรวจคัดกรอง HIV ด้วยตนเอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้ออกประกาศ สธ. เรื่องชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเรื่องชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผจก.รายวัน 360 องศา เว็บ workpointnews เว็บ thaiquote ผจก. ออนไลน์ เว็บไทยโพสต์ ช่อง one31 เว็บบางกอกบิซ นิวส์ เว็บโพสต์ทูเดย์ เว็บประชาชาติธุรกิจ เว็บ thaipbs เว็บข่าวสด เว็บ newtv เว็บ mthai เว็บเดลินิวส์</p>	<p>ตนเอง พ.ศ.2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 เม.ย. 2562 และมีผลบังคับใช้ทันที สำคัญคือ การกำหนดมาตรฐานของชุดตรวจให้มีการติดฉลากคำแนะนำ สาธิตวิธีใช้ การอ่านผล และคำเตือนต่างๆ เป็นการยุติปัญหาเอตส์โดยปลดล็อกให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง สามารถซื้อเครื่องได้ในร้านขายยา ซึ่งจากเดิมต้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน</p>	<p><u>GREEN BOOK 2019</u> -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สำนักยาและวัตถุเสพติด ภายใต้โครงการประกันคุณภาพยา ได้สุ่มตัวอย่างยาที่มีใช้ในรพ.รัฐทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2545-2561 โดยยาที่เข้ามาตรฐานจะได้รับการเผยแพร่ใน GREEN BOOK ส่วนยาที่ไม่เข้ามาตรฐานจะรายงาน อย. เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งให้ปรับปรุงต่อไป ขณะนี้มียาที่บรรจุใน GREEN BOOK 370 รายการ และปีล่าสุดยังได้สุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทลายโจรและเจลพริกที่มีใช้ในรพ.ด้วย นอกจากนี้ยังมีรายการยาชีววัตถุ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์และเภสัชกรสามารถเลือกยาชีววัตถุที่เข้ามาตรฐาน แต่มีราคาสัมเหตุผลได้ ที่สำคัญได้เพิ่มช่องทางการสืบค้นข้อมูลผ่านแอปฯ GREEN BOOK DMSC ใช้งานได้ทั้งระบบแอนดรอยด์ และไอโอเอส หรือ ที่ HTTPS://WWW.BDN.GO.TH</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน</p>	<p><u>วิธีเลือกซื้ออาหารทะเล</u> -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า อาหารทะเลมักเน่าเสียง่าย ผู้ประกอบการบางรายจึงใช้วิธีแช่สารฟอร์มาลิน ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น ต้องเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้และสังเกต เช่น ปลาต้องเลือกที่เนื้อแน่น กดไม่บวม ไม่มีกลิ่นผิดปกติ เกล็ดไม่มีรอยแยกหรือแตก ปู ตาต้องใส ขาต้องติดตัวครบทุกขา กุ้ง หัวต้องใส หัวกับตัวติดกันแน่น ส่วนแมงดาและแมงกะพรุนต้องระวัง แมงดาถ้วย และแมงกะพรุนไฟ เพราะมีพิษ ที่สำคัญต้องปรุงให้สุกด้วยความร้อน หากไม่กินทันทีควรเก็บไว้ในตู้เย็น</p>
<p>มติชนสุดสัปดาห์</p>	<p><u>วันมาลาเรียโลก</u> -เสนอข่าว กรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า 25 เม.ย.ของทุกปี เป็นวันมาลาเรียโลก ปีนี้คำขวัญคือ "เริ่มต้นที่ตัวเรา สู่เป้าหมายมาลาเรียเป็น 0" โดยโรคไข้มาลาเรียยังมีการระบาดอยู่ในบางพื้นที่ของประเทศไทยตามแนวตะเข็บชายแดน ซึ่งไทยมีความร่วมมือกับ APLMA และ WHO Thailand ในการขับเคลื่อนการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคไข้มาลาเรีย แนะนำประชาชนที่อาศัยหรือเดินทางไปพักค้างคืนในพื้นที่เสี่ยงหรือตามป่าเขาระวังไม่ให้ยุงกัด ควรนอนในห้องที่มีมุ้งลวดหรือกางมุ้ง ใช้ยาทากันยุง เป็นต้น หากถูกยุงกัดปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 10-14 วัน แล้วมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะหนาวสั่นสลับร้อน เหงื่อออก ให้สงสัยว่าเป็นไข้มาลาเรีย และรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติเข้าป่าหรือสถานที่เสี่ยง</p>
<p>บางกอกทูเดย์</p>	<p><u>สุขภาพจิตผู้สูงอายุ</u> -เสนอข่าว นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชสิมาราชนครินทร์ แนะนำใช้สูตร 5 สุข 5 มอบ เดิมความสุขผู้สูงวัย 5 สุข ได้แก่ 1.สุขกายสบายใจ เข้าใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามวัย รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 2.สุขสนุก คือสร้างความสนุกให้ชีวิต ไม่เก็บตัว 3.สุขสง่า ยึดมั่นในความดี ให้คำปรึกษาช่วยเหลือคนรุ่นหลัง 4.สุขสงบ ใช้ชีวิตเรียบง่าย ปฏิบัติตามหลักศาสนา อารมณ์หนักแน่น มั่นคง และ 5.สุขสว่าง คือใช้ชีวิตอย่างมีสติ เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง ส่วน 5 มอบ ได้แก่ 1.มอบความรักห่วงใย ให้ความเคารพ ยกย่องให้เกียรติ ทั้งการพูดและการกระทำ 2.มอบความเข้าใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามวัยของผู้สูงอายุ 3.มอบสัมผัสด้วยการกอด จับมือ บีบนิ้ว 4.มอบเวลา เช่น พาไปวัด ไปเที่ยว ไปทานอาหาร หรือโทรพูดคุย และ 5.มอบโอกาสให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมหรือทำงานที่ทำได้ พร้อมทั้งสังเกต 5 สัญญาณความผิดปกติทางใจของผู้สูงวัย โดยเฉพาะอาการป่วยใจที่อาจแฝงมาในรูปผู้ป่วย เช่น ปวดหัว ท้องอืด รักษาไม่หาย หาสาเหตุไม่เจอ ขอให้รีบพูดคุยดูแล หากไม่ดีขึ้นโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323</p>
	<p><u>รพ.ผู้สูงอายุครบวงจร</u></p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน เว็บไซต์มติชน	-เสนอข่าว นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายก อบจ.ตราด กล่าวว่า อบจ.ตราด ได้ทำโครงการรพ.ผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีแพทย์ จากรพ.ตราดหมุนเวียนมาดูแล โดยจะดำเนินการในเดือนเม.ย. ใช้เวลา 8 เดือนจะแล้วเสร็จ
สยามรัฐ	พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน อ.สหัสขันธ์ -เสนอข่าว ว่าที่ รท.อุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน ภาคเอกชน และตัวแทนปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนชาว อ.สหัสขันธ์ ทั้งด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยร่วมกับรพ.สหัส ขันธ์ พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว
สยามรัฐ	โรคไข้วัดใหญ่ กทม. -เสนอข่าว นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้วัดใหญ่ในกทม. ตั้งแต่ ม.ค.- ก.พ. 2562 พบผู้ป่วยสะสม 23,812 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้สูงอายุ สำนักอนามัย กทม.ดำเนินมาตรการป้องกันโรค ดังนี้ 1.จัดหน่วยฉีดป้องกันโรคไข้วัดใหญ่สำหรับกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนด 2.กำหนดแนวทางการป้องกันควบคุม โรคไข้วัดใหญ่ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัด 3.จัดเตรียมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว กรณีพบการระบาดของ โรคไข้วัดใหญ่ 4.เผยแพร่สื่อความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับโรคไข้วัดใหญ่ผ่านช่องทาง สื่อสาธารณะ
มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ แฟ้มข่าว เว็บไซต์ positioningmag	เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ -เสนอข่าว นายเพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมฯ อยู่ระหว่างหารือกับก.การคลัง เปิดพิกัด ภาษีใหม่สำหรับเบียร์ 0% เนื่องจากสธ.มีข้อกังวลว่าจะทำให้เด็ก เยาวชนเข้าถึงได้ง่าย และกระตุ้นให้คนอยากกินเบียร์ มากขึ้น โดยต้องพิจารณาด้วยว่าจะกระทบต่อสินค้าหรือยาบางประเภท เช่น ยาแก้ไอ ยาแก้ท้องเสีย ที่ผสมแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถออกเป็นกฎกระทรวง ประกาศใช้ทันที
เดลินิวส์	ไวรัสอีโบล่า -เสนอข่าว ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ ทซเซเคดี ผู้นำสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ลงพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงของประเทศ ที่ กำลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่าอย่างรุนแรง มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 800 คน จากผู้ติดเชื้อเกือบ 1,200 คน นับตั้งแต่เดือนส.ค.ปีที่แล้ว โดยกำหนดให้ควบคุมสถานการณ์ให้ได้ภายใน 3 เดือน



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch